



SOUTHEAST ASIAN MINISTERS OF EDUCATION ORGANIZATION
REGIONAL CENTRE FOR ARCHAEOLOGY AND FINE ARTS

การสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยสำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21

กรุงเทพฯ ประเทศไทย: ระหว่างวันที่ 17 - 18 มกราคม 2566 ศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ในองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ สปาฟา) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จะจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยสำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ณ หอประชุมศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) การสัมมนานี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมด้านความรู้และการสร้างเครื่องมือการเรียนการสอนให้แก่ครูประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงวิพากษ์ในห้องเรียนและสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมมากขึ้นในการเรียนประวัติศาสตร์โดยการใช้เนื้อหาแบบบูรณาการ ครูประวัติศาสตร์และนักการศึกษาในประเทศไทยกว่า 100 ท่าน จะเข้าร่วมสัมมนา ณ หอประชุมศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และโรงเรียนอีกกว่า 500 แห่งทั่วประเทศจะเข้าร่วมผ่านช่องทาง Zoom การสัมมนานี้จะดำเนินการเป็นภาษาไทย พร้อมถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (www.facebook.com/sac.anthropology) และจะถ่ายทอดสดเป็นภาษาอังกฤษผ่านทาง Facebook ของซีมีโอ สปาฟา (www.facebook.com/seameo.spafa).

การสัมมนาจะเริ่มขึ้นในวันที่ 17 มกราคม 2566 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร ชูดินทรานนท์ นักประวัติศาสตร์ไทยที่มีชื่อเสียง บรรยายในหัวข้อ การสอนประวัติศาสตร์อย่างไรให้น่าสนใจ ส่วนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่สองของการสัมมนา ในวันที่ 18 มกราคม 2566 โดยนางสาวตรีณัฐ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ต่อด้วยการบรรยาย ในหัวข้อ ภูมิหลังการสอนประวัติศาสตร์ไทยและแนวทางการถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยศาสตราจารย์พิเศษ ศรีศักร วัลลิโภดม นักประวัติศาสตร์ไทยชื่อดัง

ซีมีโอ สปาฟา ยินดีต้อนรับสื่อมวลชนเข้าร่วมงานสัมมนาทั้ง 2 วัน ซึ่งพิธีเปิดอย่างเป็นทางการจะจัดขึ้นในวันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. โปรดยืนยันการเข้าร่วมงานสัมมนาโดยติดต่อ ซีมีโอ สปาฟา ที่ spafa@seameo-spafa.org

สปาฟา (ศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์) เป็นหนึ่งในศูนย์ภายใต้องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) ซึ่งเป็นองค์การระหว่างรัฐบาลที่ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และมรดกวัฒนธรรมในภูมิภาค ซีมีโอมีสมาชิกทั้งหมด 11 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย ติมอร์-เลสเต และเวียดนาม